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W ÁÍSLANDI

Efni: Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að draga úr matarsóun

Vísað er til erindis atvinnuveganefndar Alþingis til félags umhverfisfræðinga (FUMÍ) dags. 
20.nóvember sl., þar sem félaginu er gefinn kostur á því að leggja fram umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um aðgerðir til að draga úr matarsóun, 21.mál. Félag umhverfisfræðinga vill koma 
eftirfarandi umsögn á framfæri við nefndina.

Félag umhverfisfræðinga fagnar því að ofangreind þingsályktun er komin fram. Eins og fram kemur í 
greinargerð með tillögu að þingsályktun þá er áætlað að allt að helmingur þeirra matvæla sem 
ræktuð eru og framleidd í heiminum endi með einum eða öðrum hætti sem úrgangur.

Matvælaframleiðsla hefur í för með sér mikil umhverfisáhrif og er ljóst að matarsóun hefur í för með 
sér gríðarlega mikil og neikvæð umhverfis- og efnahagsleg áhrif og því mjög brýnt að draga úr þeirri 
sóun. Í skýrslu Matvælastofnunar Sameinuðu Þjóðanna (FAO) sem kom út árið 2013 um matarsóun 
segir m.a.:

„Food wastage's carbon footprint is estimated at 3.3 billion tonnes of CO2 equivalent of GHG released into the 
atmosphere per year.

The total volume of water used each year to produce food that is lost or wasted (250km3) is equivalent to three 
times the annual flow of Russia's Volga River, or three times the volume of Lake Geneva.

Similarly, 1.4 billion hectares of land - 28% percent of the world's agricultural area - is used annually to produce 
food that is lost or wasted."

Félag umhverfisfræðinga telur því mjög jákvætt að settur verði á fót starfshópur sem muni hafa það 
að markmiði að mæla og greina umfang matarsóunar á Íslandi ásamt því að leggja fram tillögur að 
úrbótum, og hvetur félagið til þess að hópurinn verði stofnaður hið fyrsta. Félag umhverfisfræðinga 
bendir á að nú þegar hafa farið af stað ýmis verkefni á vegum sveitarfélaga og ríkis sem stuðla eiga að 
t.d. betri nýtni og minni sóun. Þessi verkefni gætu hugsanlega nýst inn í vinnu starfshópsins, en þarna 
er um að ræða m.a. Græn skref Reykjavíkurborgar og Græn skref í ríkisrekstri.

Félag umhverfisfræðinga telur að góð þekking á umhverfismálum geti komið sér vel við vinnu 
starfshópsins og getur félagið haft milligöngu í því að tilnefna umhverfisfræðing í starfshópinn, ef 
eftir því er óskað.
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